

ABSTRACT

Tên đề tài: Phân tích báo cáo tài chính tại Công ty cổ phần thực phẩm Hữu Nghị

Số trang: 127 trang

Trường đại học: Đại học Quốc gia Hà Nội

Trường tốt nghiệp: Khoa Quốc tế - Đại học Quốc gia Hà Nội

Thời gian bắt đầu học: 10/2018

Trình độ: Thạc sĩ

Họ và tên học viên: Đỗ Phan Thùy Chi

Họ và tên giáo viên hướng dẫn: Tiến sĩ Diêm Thị Thanh Hải

Trong những năm gần đây, Việt Nam không ngừng thúc đẩy mở cửa hợp tác với các quốc gia trong khu vực cũng như trên thế giới và đã có những bước phát triển mạnh mẽ về mọi mặt như kinh tế, chính trị, văn hóa,... Chính vì vậy sự phát triển và sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp trong nước ngày càng trở nên gay gắt. Sự đào thải khắc nghiệt đòi hỏi các doanh nghiệp cần xem xét thận trọng từng chiến lược, từng bước đi của mình. Một doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển bền vững cần phải có các hoạt động: Nghiên cứu nhu cầu thị trường, phân tích tình hình hiện tại của nền kinh tế và của doanh nghiệp, phân tích kết quả kinh doanh. Phân tích tình hình tài chính là quá trình xem xét, kiểm tra, đối chiếu và so sánh số liệu về kết quả hiện hành so với quá khứ nhằm đánh giá thực trạng tài chính của doanh nghiệp, đánh giá những gì đã làm được, nắm vững tiềm năng, dự kiến những gì sẽ xảy ra, trên cơ sở đó kiến nghị các biện pháp để tận dụng triệt để các điểm mạnh, khắc phục các điểm yếu. Phân tích tình hình tài chính là công cụ đắc lực giúp nhà quản trị bên trong cũng như các đối tác bên ngoài doanh nghiệp có quan hệ về kinh tế và pháp lý với doanh nghiệp đưa ra được các quyết định đúng đắn, phù hợp nhất.

Cũng như đa số các doanh nghiệp, tại Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị, công tác phân tích tình hình tài chính chỉ mới tập trung vào tính toán các chỉ tiêu chung, chưa phân tích cụ thể được điểm yếu, điểm mạnh tài chính của Công ty. Do đó, những thông tin phân tích được Công ty sử dụng hay cung cấp ra bên ngoài chưa thực sự thuyết phục.

Xuất phát từ thực trạng trên, đề tài “Phân tích tình hình tài chính của công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị” đã được tôi chọn để thực hiện Luận văn thạc sỹ kinh tế

Mục tiêu của đề tài hướng đến (1) Tổng hợp và nghiên cứu các lý luận chung về phân tích tình hình tài chính trong các doanh nghiệp; (2) Phân tích và đánh giá thực trạng công tác phân tích tình hình tài chính tại Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị và (3) Đề xuất các giải pháp góp phần hoàn thiện phân tích tình hình tài chính tại Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị.

Luận văn được xây dựng gồm 4 chương:

Chương 1: Cơ sở lý luận về phân tích tình hình tài chính trong các doanh nghiệp.

Chương 2: Thực trạng phân tích tình hình tài chính tại Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị.

Chương 3: Giải pháp hoàn thiện phân tích tình hình tài chính tại Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị.

Chương 4: Kết luận và kiến nghị